
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 750  —  513. mál.

Fyrirspurn

til samgönguráðherra um endurnýjun Herjólfs.

Frá Magnúsi Þór Hafsteinssyni.

Hafa stjórnvöld kannað möguleika á því að stærri og hraðskreiðari ferja verði keypt til
siglinga milli lands og Vestmannaeyja í stað þess Herjólfs sem nú er í notkun? Ef ekki,
hyggjast stjórnvöld þá kanna málið?


